

สรุปการชี้แจงแผนบูรณาการต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สถานีวิทยุแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ผู้เข้าร่วมการชี้แจงประกอบด้วย : ผู้บริหารจากส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาฯ : นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

จากการชี้แจงแผนบูรณาการต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อสถานีวิทยุแห่งชาติ มีประเด็นคำถาม-ตอบ ดังนี้

วัน เดือน ปี	แผนบูรณาการ	หน่วยงานเจ้าภาพ	ผู้ชี้แจงกรมอนามัย	ประเด็นถาม-ตอบ
๒๐-มิ.ย.-๖๑	๑.แผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	กรมควบคุมมลพิษ	รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)	ไม่มีประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย
๒๖-มิ.ย.-๖๑	๒.แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา)	ไม่มีประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย
๑๓-ก.ค.-๖๑	๓.แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	รองอธิบดีกรมอนามัย (แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์)	คำถาม ตัวชี้วัด ร้อยละ ๕๒ ของคนวัยทำงานมี BMI ปกติ ในโครงการวัยทำงานศตรวรรษที่ ๒๑ รุ่นดี สุขภาพดีของกรมอนามัย สามารถบ่งชี้ได้ว่าคนวัยทำงานจะมีสุขภาพดีได้อย่างไร ตอบ การหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกี่ยวข้องกับน้ำหนักและส่วนสูง เป็นวิธีพิจารณาว่า บุคคลนั้นมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่มีสุขภาพดี เพื่อใช้เป็นแบบคัดกรองภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน โดยค่าดัชนีมวลกาย มากกว่าหรือเท่ากับ ๒๕ กก./ตร.เมตรแสดงว่า เริ่มมีภาวะน้ำหนักเกิน และค่าดัชนีมวลกายที่ ๓๐ กก./ตร.เมตร หมายถึง อ้วน สำหรับประชากรในเอเชีย

วัน เดือน ปี	แผนบูรณาการ	หน่วยงานเจ้าภาพ	ผู้ชี้แจงกรมอนามัย	ประเด็นถาม-ตอบ
๑๖-ก.ค.-๖๑	๔.แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	กรมกิจการผู้สูงอายุ	รองอธิบดีกรมอนามัย (แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์)	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ - ได้งบประมาณในโครงการ LTC ไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ควรขยายขอบเขตการดำเนินการให้ทั่วถึงในทุกๆพื้นที่ - ควรจัดตั้งหน่วยงานระดับ กรม ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยตรง
๓-ส.ค.-๖๑	๕.แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (นายสมศักดิ์ ศิริณารังสรรค์)	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ - ควรเน้นการดำเนินงานเจาะจงในจังหวัดที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมีการเข้าออกของแรงงานข้ามชาติตามลำดับ แล้วจึงขยายผลการดำเนินงานจนครอบคลุมทุกพื้นที่
๖-ส.ค.-๖๑	๕.แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (นางตรุณี อ้นขวัญเมือง)	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ - การสร้างการรับรู้การทุจริตในหน่วยงาน ควรแก้ไขที่ระบบอุปถัมภ์อันเป็นต้นน้ำของการทุจริต - ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการประเมินภาพลักษณ์การทุจริตภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

สรุปการชี้แจงแผนบูรณาการต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน หน่วยงานในกำกับรัฐวิสาหกิจ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓

ผู้เข้าร่วมการชี้แจงประกอบด้วย : ผู้บริหารจากส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา : พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์
จากการชี้แจงแผนบูรณาการต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนาฯ มีประเด็นถาม-ตอบ ดังนี้

วัน เดือน ปี	แผนบูรณาการ	หน่วยงานเจ้าภาพ	ผู้ชี้แจงกรมอนามัย	ประเด็นถาม-ตอบ
๒๑-มิ.ย.-๖๑	๑.แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	กรมกิจการผู้สูงอายุ	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ (นายแพทย์กิตติ ลากสมบัติศิริ) ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ทันตแพทย์หญิงวรางคณา เวชวิสี)	คำถาม การวางแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุ คำตอบ มี ๒ โครงการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่ ๑. โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ด้วยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care manager) ผู้ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ (Caregiver) ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) ๒.โครงการ บูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี ๒๕๖๒ ภายใต้ แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ โดยมี ๔ ยุทธศาสตร์ ชับเคลื่อน แผนงานฯ ได้แก่ ๑.การพัฒนารูปแบบบริการ ระบบบริการ และคุณภาพบริการด้านทันตสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย ๒.การศึกษาวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ๓.การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ๔.การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การสนับสนุนและการติดตามประเมินผล คำถาม กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำมาตรฐานสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ หรือไม่ คำตอบ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจในการ กำหนดมาตรฐานสถานบริการด้านสุขภาพ และได้มีการ กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสถาน บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยความร่วมมือจากภาคี เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข อาทิ กรมอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย
๒๑-มิ.ย.-๖๑	๒.แผนบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	สำนักงาน คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้าราชการพิเศษ (นางดรุณี อ้นขวัญเมือง)	ไม่มีประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย

วัน เดือน ปี	แผนบูรณาการ	หน่วยงานเจ้าภาพ	ผู้ชี้แจงกรมอนามัย	ประเด็นถาม-ตอบ
๒๒-มิ.ย.-๖๑	๓.แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา)	<p>คำถาม การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือคุมแวมัยใส ในปี ๒๕๖๑</p> <p>คำตอบ กรมอนามัยได้ดำเนินการดังนี้ ๑. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ คณะอนุกรรมการอิสระ</p> <p>๒. ผลักดันให้มีการยกร่างกฎกระทรวงของ ๕ กระทรวงหลักที่รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย</p> <p>๓. ผลักดันให้มีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับพื้นที่ภายในจังหวัด</p> <p>๔. การผลักดันให้มีร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙ เสนอต่อคณะกรรมการจนได้รับความเห็นชอบในหลักการให้เสนอคณะรัฐมนตรี</p> <p>๕. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการดำเนินงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ ทำความเข้าใจแนวคิดหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้</p>
๒๒-มิ.ย.-๖๑	๑.แผนบูรณาการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	กรมควบคุมมลพิษ	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ)	ไม่มีประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย

สรุปการชี้แจงแผนบูรณาการต่อคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษาไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย

ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓

ผู้เข้าร่วมการชี้แจงประกอบด้วย : ผู้บริหารจากส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาราย : พลเอก รังสาทรย์ แซ่มเชื้อ

จากการชี้แจงแผนบูรณาการต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนาฯ มีประเด็นคำถาม-ตอบ ดังนี้

วัน เดือน ปี	แผนบูรณาการ	หน่วยงานเจ้าภาพ	ผู้ชี้แจงกรมอนามัย	ประเด็นถาม-ตอบ
๒๕-มิ.ย.-๖๑	๑.แผนบูรณา การพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ พิเศษ	สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการ เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ (นายสมศักดิ์ ศิริราชรังสรรค์)	ไม่มีประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับกรม อนามัย
๒๖-มิ.ย.-๖๑	๒.แผนบูรณา การบริหาร จัดการ ทรัพยากรน้ำ	สำนักงาน ทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ	รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ดนัย ธีวันดา) ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (นางอัมพร จันทวิบูลย์)	ไม่มีประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับกรม อนามัย